

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH

(Tiếp theo trang 1)

truyền thông cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực...

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo, tờ trình đồng thời đồng góp một số ý kiến, trong đó tập trung vào một số nội dung như: tiếp tục quan tâm hỗ trợ phát triển nông nghiệp; khuyến khích sản xuất tập trung; có cơ chế hỗ trợ hạ tầng vùng chuyên màu; huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã đầu tư; cải tạo và nâng cấp các tuyến đường huyện đã xuống cấp nghiêm trọng, chú trọng xã hội hóa nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng mà không dùng vốn ngân sách nhà nước; có cơ chế giám sát chất lượng nước của các nhà máy nước trên địa bàn tỉnh; tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

theo bộ tiêu chí mới, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; nghiên cứu nâng mức hỗ trợ các xã chưa về đích nông thôn mới; có giải pháp cụ thể giải quyết tình trạng thiếu công chức hiện nay; siết chặt quản lý thông tin trên mạng xã hội; chú trọng giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá lại những kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đạt được trong thời gian qua, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm cần tập trung khắc phục đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018. Về phát triển kinh tế, đồng chí đề nghị tập trung thực hiện tốt để án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2018; chỉ đạo phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nông nghiệp sạch; đẩy mạnh tích tụ ruộng đất

sản xuất nông nghiệp tập trung, nâng cao giá trị thu nhập. Tập trung rà soát, chỉ đạo phát triển chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; khuyến khích phát triển chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản tập trung gắn với thị trường tiêu thụ và bảo đảm vệ sinh môi trường. Chủ động phòng, chống lụt, bão theo phương châm "4 tại chỗ". Tiếp tục chỉ đạo xây dựng nông thôn mới một cách thực chất; giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo ngành chuyên môn tham mưu với tỉnh nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ các xã chưa về đích nông thôn mới và các xã đã về đích vẫn có nhu cầu hỗ trợ đầu tư; có cơ chế đặc thù hỗ trợ các xã đăng ký về đích trong năm 2018 và năm 2019; có cơ chế đối với cấp huyện để trong năm 2018 có ít nhất một huyện về đích. Đối với công nghiệp và thương mại, dịch vụ, cần tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại doanh nghiệp;

rà soát và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn. Tiếp tục khuyến khích thu hút đầu tư vào khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch. Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm, phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực có lợi thế cạnh tranh; đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, cần chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng đất đai, nhất là đất ở; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tài nguyên nước và khai thác cát trên các sông theo đúng quy định. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đã đề ra. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông, thực hiện tốt chính sách đối với người có công. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt để cán bộ, đảng viên và người dân trong tỉnh hiểu đúng, hiểu rõ tình hình đất nước, các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; tập trung rà soát, chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng luật các vụ việc; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của Đảng, Nhà nước; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các đề án phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết

Trung ương 6 (khóa XII) và tiếp tục thực hiện các nghị quyết Trung ương 4, 5 (khóa XII). Chỉ đạo các làm tốt thông tin, truyền thông cơ bản quan trọng hướng thông tin, định hướng dư luận xã hội. Quan tâm làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo đồng thuận trong nhân thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện nghiêm quy chế quy định về công tác cán bộ. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và giám sát, phản biện xã hội. Tiếp tục tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018 - 2020 theo báo cáo UBND tỉnh đã trình và thống nhất chủ trương đầu tư một số dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Thái Bình; giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện các báo cáo trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, phát huy vai trò, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành với mức cao nhất ở mỗi ngành, địa phương, góp phần tích cực hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh năm 2018.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành các bước quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Khán giả vào sân xem World Cup vượt mốc 1 triệu người

(nhandan.com.vn) Theo thống kê mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), hơn 1 triệu người hâm mộ đã vào sân trực tiếp cổ vũ các trận đấu tại World Cup 2018, tính từ trận mở màn giữa chủ nhà Nga và Ả-rập Xê-út ngày 14/6 cho đến trận hòa 1 - 1 giữa Đan Mạch và Australia ngày 21/6. Như vậy, sau 21 trận đấu vừa qua, giải đấu năm nay đã chinh thức chào đón hơn 1 triệu lượt người vào sân để hòa cùng không khí sôi động của World Cup trên sân cỏ.



Cũng theo FIFA, cho đến thời điểm hiện tại, hơn 2,6 triệu vé đã được phân phối tới tay người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới. Vé xem World Cup sẽ vẫn được tiếp tục mở bán cho đến ngày diễn ra trận chung kết (15/7).

Trung bình, tỷ lệ lấp đầy khán đài trong 21 trận vừa qua lên tới 97%. Trận đấu duy nhất chứng kiến một số lượng ghế trống khá lớn là chiến thắng 1 - 0 của Uruguay trước Ai Cập trên sân Yekaterinburg. Theo đó, khoảng 6 nghìn vé bán ra đã không được sử dụng ở trận đấu.

Bên cạnh đó, khu vực Fan Fest dành riêng cho fan hâm mộ bên ngoài sân cỏ cũng đã chính thức chào đón 2,5 triệu lượt người. Không phải cổ động viên nào cũng đủ khả năng kiếm được cho mình một tấm vé trực tiếp vào sân xem các trận đấu ở World Cup, cả trên khía cạnh kinh tế lẫn khả năng thực hiện. Bởi vậy, Fan Fest chính là nơi lý tưởng nhất bên ngoài sân vận động để mọi fan hâm mộ có thể thưởng thức không khí lễ hội bóng đá sôi động nhất hành tinh.

Các khu Fan Fest mở cửa vào tất cả các ngày diễn ra World Cup tại các thành phố đăng cai giải đấu năm nay ở Nga, nơi người hâm mộ có thể theo dõi các diễn biến trên sân được phát trực tiếp qua màn hình lớn. Các cổ động viên từ khắp nơi trên thế giới cũng được hòa mình vào không khí lễ hội đúng nghĩa với các chương trình biểu diễn nghệ thuật và âm nhạc hoàn toàn miễn phí.



Sản xuất của Công ty Cổ phần TBS Sông Trà (khu công nghiệp Sông Trà).

Ảnh: THU THỦY

CẢI TẠO ĐƯỜNG DÂY...

(Tiếp theo trang 1)

2016 - 2025 có tính đến năm 2030. Quy mô đoạn tuyến cấp điện hạ ngầm gồm 2 mạch từ trạm 220kV Thái Bình đến cột 112A đến trạm 110kV Thái Bình, trong đó có tuyến 1 từ trạm 110kV Vũ Thư; tuyến 2 từ trạm 110kV Long Bình đến trạm 110kV Thái Bình. Đoạn tuyến

đi qua khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh trong khoảng nêo từ vị trí 112A3 thuộc địa phận xã Phú Xuân đến trạm 110kV Thái Bình dự kiến dài khoảng 1,3km.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc xây

dựng chi tiết kế hoạch xây dựng tuyến ngầm đường dây bảo đảm theo đúng chủ trương của tỉnh. Đơn vị đầu tư cần phối hợp với các ngành liên quan thống nhất tuyến, quy mô tuyến cấp điện ngầm đi qua khu công nghiệp để theo đúng kế hoạch xây dựng đề ra. Nếu có vướng mắc về giải phóng mặt bằng, các ngành, đơn vị liên quan cần trình UBND tỉnh xem xét, kịp thời tháo gỡ.

TIẾP XÚC CỬ TRI...

(Tiếp theo trang 1)

chính sách cho người có công; tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, có cơ chế hỗ trợ tích cực đầu tư nông nghiệp, xây dựng đề ra. Nếu có vướng mắc về giải phóng mặt bằng, các ngành, đơn vị liên quan cần trình UBND tỉnh xem xét, kịp thời tháo gỡ.

Đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện đã giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền đồng thời tiếp thu các kiến nghị của đại biểu cử tri tổng hợp gửi các ngành liên quan xem xét, giải quyết và trình kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh, HĐND huyện.

Kiên quyết không để hình thành đường dây, tụ điểm ma túy

Với quyết tâm ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy, từ đầu năm đến nay, Công an thành phố Thái Bình đã phối hợp với các ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các địa phương tăng cường lực lượng đấu tranh quyết liệt với các hành vi buôn bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; qua đó đã bắt hơn 60 vụ, trên 100 đối tượng liên quan đến ma túy, không để hình thành đường dây, tụ điểm ma túy phức tạp trên địa bàn.

Trung tá Đào Huy Chung, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Thái Bình cho biết: Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, từ đầu năm đến nay, Công an thành phố đã bắt nhiều đối tượng phạm tội, xóa nhiều điểm phức tạp về ma túy. Chỉ tính riêng 15 ngày ra quân đấu tranh (từ 1 - 15/6), lực lượng công an thành phố đã bắt 20 vụ, 30 đối tượng, trong đó phá 3 chuyên án. Điển hình: Qua một thời gian lập chuyên án đấu tranh, tối ngày 1/6, tại khu vực ngõ 1, tổ 22, đường Ngô Quang Bích, phường Tiên Phong, thành phố Thái Bình, lực lượng công an phường Tiên Phong phối

hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố bắt quả tang Nguyễn Thị Ngọc Minh, sinh năm 1983, trú tại số nhà 7, ngõ 7, tổ 21, phường Tiên Phong đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, thu trong túi xách của Minh 4.4556 gam heroin, 42.248 gam ma túy dạng đá cùng 1 điện thoại, 1 xe máy. Được biết, Minh là đối tượng ma túy nhức nhối, hiện đang chờ xử lý án tù về ma túy. Trước đó, tại khu vực đường Nguyễn Doãn Cử thuộc tổ 19, phường Tiên Phong, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố bắt quả tang Cà Thị Hạnh, sinh 1997, trú tại bản Mương Pôn, xã

Mường Pôn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đang có hành vi vận chuyển trái phép 35,319 gam heroin và 0,4331 gam Methamphetamine.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Ánh, Phó Trưởng Công an thành phố Thái Bình cho biết: Trên địa bàn thành phố hiện không còn tụ điểm ma túy nhức nhối chỉ còn các đối tượng hoạt động lưu động với nhiều thủ đoạn tinh vi, như dùng điện thoại di động giao hàng với nhau, hay các đối tượng buôn bán lợi dụng con nghiện để giao hàng... Thời gian qua, với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cũng như tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân cùng vào cuộc với lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, lực lượng công an đã triệt xóa nhiều tụ điểm ma túy, điển hình là tụ điểm tại tổ 48, 49, 50 phường Quang Trung. Trong nhiều năm qua, đây là tụ điểm ma túy phức tạp nhưng với tinh thần quyết tâm triệt xóa "chợ ma túy" này, Công an thành phố đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức xây dựng mô hình chốt phòng, chống ma túy. Hiện mô hình này đã duy trì được 3 năm, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tổ 48, 49, 50, phường Quang Trung đã cơ bản ổn định, không còn xuất hiện đối tượng liên quan đến ma túy và phát sinh các tụ điểm phức tạp. Cùng với việc tập trung xóa các điểm và tụ điểm phức tạp, Công an thành phố chỉ đạo Đội Cảnh

sát điều tra tội phạm về ma túy cử lực lượng trinh sát bám sát các đối tượng có biểu hiện buôn bán, đặc biệt là những đối tượng đã có tiền án về ma túy, những đối tượng nghiện, qua đó đã xác lập chuyên án xóa nhiều đường dây buôn bán ma túy phức tạp. Phối hợp với các ngành chức năng lập hồ sơ đưa đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc, lập hồ sơ cho hàng trăm đối tượng sử dụng liệu pháp điều trị nghiện thay thế bằng Methadone tại các trung tâm y tế. Ngoài ra, công an các phường, xã chủ động triển khai các biện pháp công tác phòng ngừa nghiệp vụ và thông qua xã hội như: tổ chức cho các gia đình ký cam kết không liên quan đến tội phạm ma túy; lực lượng cảnh sát khu vực thông qua các buổi họp tổ dân phố đã thông báo cho cán bộ và nhân dân về những thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ma túy cũng như về các đối tượng nghiện ma túy để nâng cao ý thức cảnh giác, tố giác tội phạm ma túy. Bên cạnh đó, lực lượng công an cơ sở đã phối hợp cùng

cán bộ hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên các phường, xã đến các gia đình có biểu hiện liên quan đến ma túy để vận động, giáo dục, cảm hóa các đối tượng, giúp đỡ các đối tượng nghiện cai nghiện tại gia đình và cộng đồng...

Để đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy, Công an thành phố Thái Bình tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy; đồng thời, liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, kiên quyết không để hình thành các đường dây, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn.

NGUYỄN TÙNG



Công an thành phố Thái Bình thu giữ ma túy tổng hợp.

Đại hội Hội Nông dân huyện Thái Thụy nhiệm kỳ 2018 - 2023

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện được Hội Nông dân huyện Thái Thụy xác định là mục tiêu hướng tới tại Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 diễn ra sáng ngày 22/6.

Hiện nay, Hội Nông dân huyện Thái Thụy có 42.675 hội viên. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào và chương trình trọng tâm. Đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã tin cậy mua trên 2.000 tấn phân bón các loại theo phương thức trả chậm giúp hội viên chăm bón cây trồng. Tin cậy với ngân hàng vay trên 170 tỷ đồng cho 4.573 hộ hội viên vay để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, các cấp hội còn tổ chức 2.671 lớp tập huấn chuyên khoa học kỹ thuật cho 174.190 lượt hội viên...

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội xác định một số nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể như: 100% cơ sở hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát triển hội viên mới đạt từ 85% trở lên so với số hộ nông thôn; hàng năm có từ 80% trở lên hội viên đăng ký danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa mới với 23 đồng chí.

TRẦN TUẤN

Hội diễn văn nghệ tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Sáng ngày 22/6, Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện Đông Hưng tổ chức hội diễn văn nghệ tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và thực hiện nếp sống văn hóa năm 2018.

Tại hội diễn, 7 đội xuất sắc nhất đại diện cho 7 cụm xã, thị trấn của huyện Đông Hưng đã tranh tài qua 2 phần thi chào hỏi và tiểu phẩm. Qua lời ca, tiếng hát, điệu múa, các đội đã khéo léo lồng ghép nội dung Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, các chuẩn mực đạo đức trong gia đình, thuần phong mỹ tục của dân tộc, giải pháp xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc vào các phần thi. Thông qua hội diễn, các đội vừa thể hiện được tài năng của mình vừa học hỏi kinh nghiệm của các đội bạn, nâng cao kiến thức pháp luật, áp dụng vào thực tiễn để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân cùng chung tay phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng nếp sống văn hóa trong gia đình, tại địa phương.

TRUNG HIẾU

CÔNG AN TỈNH Điều tra nguyên nhân vụ nổ tại Quỳnh Phụ

Công an tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ làm 1 người chết, 2 người bị thương tại xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ.

Trước đó, hồi 11 giờ 12 phút ngày 21/6/2018, Vũ Văn Thoài, sinh năm 1968, hộ khẩu thường trú tại tổ 8, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ mang theo thuốc nổ đến nhà ông Nguyễn Xuân Chiếu, sinh năm 1936, trú tại thôn Thượng, xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ kích nổ. Hậu quả, Vũ Văn Thoài chết tại chỗ, anh Nguyễn Xuân Thư, sinh năm 1975 và anh Nguyễn Xuân Thái, sinh năm 1985 bị thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh đã xuống hiện trường chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Công an huyện Quỳnh Phụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.

VŨ TIẾN